

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1022 /BNN-KH

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

V/v trả lời kiến nghị cử tri
sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
QUẢNG NAM**

Số: 55

ĐẾN Ngày: 06/3/23

Chuyên: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Số và ký hiệu: 15

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam ✓

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Bà Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 2081/BDN ngày 30 tháng 12 năm 2022, nội dung kiến nghị như sau:

Nội dung kiến nghị (Câu số 13)

Hiện nay, giá đầu vào vật tư nông nghiệp tăng cao, chênh lệch lớn với giá đầu ra sản phẩm nông nghiệp khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn, tình trạng bỏ ruộng, đất ngày càng nhiều. Đề nghị sớm có chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam để người dân ổn định cuộc sống lao động, sản xuất.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời như sau:

Sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay còn gặp một số khó khăn như giá cả vật tư tăng cao, sản xuất nông nghiệp có lúc, có nơi vẫn còn mang tính tự phát, dẫn đến hiện tượng giá đầu ra một số nông sản bấp bênh, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân. Liên quan đến các kiến nghị của cử tri, Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

1. Về giải pháp để bình ổn giá vật tư nông nghiệp

Hiện nay, nước ta đang thực hiện nhất quán cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Theo đó, giá cả đại bộ phận hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường (trong đó có các mặt hàng vật tư nông nghiệp và nhiều mặt hàng thiết yếu khác) đều được hình thành theo cơ chế thị trường. Nhà nước tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp để người dân được sử dụng với giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng. Việc bình ổn giá đối với vật tư nông nghiệp nói chung thực hiện theo Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 03/3/2015.

Theo đó, trách nhiệm quản lý giá tại địa phương theo quy định của pháp luật về giá đối với các mặt hàng bình ổn giá do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản

lý và bình ổn giá thị trường thông qua việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; áp dụng các biện pháp đăng ký giá, kê khai giá đối với một số mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá; niêm yết giá hoặc điều tiết thông qua các chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương đối với một số mặt hàng thiết yếu.

Từ đầu năm 2021 đến nay, diễn biến thị trường phân bón trên thế giới cũng như trong nước biến động lớn, nguyên nhân chính là do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu nên giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Trước diễn biến tăng giá của thị trường phân bón, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước tiếp tục duy trì, tối đa hóa công suất sản xuất, cung ứng kịp thời và dành tối đa lượng sản xuất ra để phục vụ nhu cầu trong nước, hạn chế sản lượng xuất khẩu ở mức thấp nhất; đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất, kinh doanh phân bón giả, không đảm bảo chất lượng... Chỉ đạo tăng cường việc sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ để thay thế một phần phân bón vô cơ theo Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020; sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả theo Chỉ thị số 653/CT-BNN-BVTV ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Về nâng cao giá trị nông sản Việt Nam

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nay là Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giá trị nông sản của Việt Nam ngày một nâng cao. Năm 2022, giá trị gia tăng toàn ngành (VA) tăng 3,36%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trên 53,5 tỷ USD.

Ngoài định hướng phát triển sản xuất, khẳng định vị thế các mặt hàng nông sản có lợi thế, nhằm nâng cao giá trị nông sản Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và PTNT luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển các thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Đến nay, một số thương hiệu nông sản đã được triển khai hoặc đang trong quá trình xây dựng như: Thương hiệu quốc gia Gạo Việt Nam, Thương hiệu Cá tra Việt Nam, Thương hiệu Tôm Việt Nam, Thương hiệu Cà ngừ Việt Nam, Thương hiệu Cà phê Việt Nam chất lượng cao và Thương hiệu Gỗ Việt Nam,...

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu những giải pháp nâng cao giá trị nông sản; xây dựng thương hiệu hàng nông sản Việt Nam để nâng cao uy tín, giá trị hàng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới, tăng thu nhập cho người sản xuất.

Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam; trân trọng cảm ơn cử tri tỉnh Quảng Nam đã quan tâm đến sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn; xin gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHĐP);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, KH.



BỘ TRƯỞNG

Lê Minh Hoan

